

Số: /SNN-TT&BVTV
V/v phúc đáp Công văn số 1745/UBND-
TTDVNN ngày 29/7/2022 của UBND
huyện Tân Uyên

Lai Châu, ngày tháng 8 năm 2022

Kính gửi: UBND huyện Tân Uyên.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công số 1745/UBND-TTĐVNN ngày 29/7/2022, của UBND huyện Tân Uyên về việc đề nghị cho ý kiến áp dụng thực tế trong triển khai thực hiện hỗ trợ trồng mới cây ăn quả tập trung theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND. Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Hỗ trợ trồng cây chuối tây địa phương theo thực tế

Theo Hướng dẫn số 2088/HD-SNN ngày 15/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, đối với nội dung hỗ trợ trồng mới cây ăn quả tập trung như sau: “...Kỹ thuật trồng, chăm sóc thực hiện theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền”.

Ngày 30/12/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1313/SNN-TT&BVTV, theo đó mật độ, khoảng cách trồng đối với cây chuối như sau: Mật độ, khoảng cách trồng tùy thuộc vào giống, địa hình, đất đai, điều kiện khí hậu, giống, phương thức trồng, trình độ thâm canh: Mật độ trồng 950 cây/ha, khoảng cách 3 x 3,5m, mật độ 1.300 cây, khoảng cách 2,5 x 3m.

Mặt khác, theo Công văn số 70/TT-CCN ngày 18/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho 10 loại cây ăn quả chủ lực như sau: “Mật độ và khoảng cách trồng thay đổi giữa các giống, tùy thuộc độ màu mỡ của đất trồng, kiểu thiết kế và nhiều yếu tố khác. Trồng dày giúp vườn chuối tăng khả năng chống gió bão nhưng hạn chế ra chồi, khó phòng trừ sâu bệnh và chỉ đạt lợi nhuận cao ở vụ đầu. Những vụ sau, quả nhỏ dần, hay bị chín ép và thối quả nhão. Mật độ trồng phổ biến đối với chuối tây từ 1.400-2.000 cây/ha, khoảng cách cây 2,2-2,5 m và khoảng cách hàng 2,2-2,8 m.”.

Do đó việc bà con nông dân trồng theo khóm, mỗi khóm trồng từ 5-7 cây khoảng cách giữa các khóm từ 4-6 m là chưa đảm bảo theo quy trình, hạn chế khả năng ra chồi của các khóm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả những vụ sau. Đề nghị UBND huyện Tân Uyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng để người dân áp dụng đảm bảo mục tiêu của việc hỗ trợ là hình thành các

sản xuất hàng hóa tập trung hiệu quả, bền vững. Không hỗ trợ đối với những diện tích thực hiện không đảm bảo theo quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2. Hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh cho cây chuối

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu chuẩn giống cây trồng vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu là căn cứ để các địa phương áp dụng thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, mô hình, dự án nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Do đó UBND huyện hỗ trợ phân hữu cơ vi sinh bón lót cho cây chuối tây 1.000 kg/ha là đúng quy định.

Tuy nhiên, việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh không phải để thay thế hoàn toàn phân chuồng. UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động để người dân tự sản xuất và bón bổ sung hàng năm các loại phân hữu cơ truyền thống (phân chuồng, phân xanh, rác thải hữu cơ,...) góp phần cải tạo đất, xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Trên đây là ý kiến phúc đáp Công văn 1745/UBND-TTĐVNN ngày 29/7/2022 của UBND huyện Tân Uyên của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế thành phố;
- Công thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tổng Văn Dương